

นโยบาย แนวทาง และจุดเน้นหนักในการพัฒนาจังหวัดนราธิวาส
ของ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส (นายเอกรัฐ หลีเส็น)
วันจันทร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง และเพื่ออนุวัตตามพระราชโองการกระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่งแต่งตั้ง กระทบ นายเอกรัฐ หลีเส็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ นั้น ในการนี้ เพื่อการบริหารราชการจังหวัดนราธิวาส มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จึงได้กำหนดนโยบาย แนวทาง และจุดเน้นหนักในการพัฒนาจังหวัดนราธิวาสเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ พอสั่งเขป ดังนี้

๑. หลักการทำงาน :

๑.๑ ยึดยุทธศาสตร์ชาติ สู่ ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และแผนปฏิบัติการเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นหลัก (คสช., กอ.รมน., คอ.บต.) รวมทั้งแนวทางของกระทรวง กรมต่างๆ โดยใช้หลักการประชารัฐในการแสวงหาและสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนา ทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมโดยยึดหลัก “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหา และร่วมรับผิดชอบ”

๑.๒ บูรณาการทรัพยากรเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับศักยภาพ โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาแบบองค์รวมที่ครอบคลุมทุกมิติ ซึ่งจะต้องคำนึงถึงมิติพื้นที่ (Area Approach) ในระดับอำเภอ/ตำบล/หมู่บ้าน และน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาเป็นแนวปฏิบัติและมุ่งเน้นพัฒนาให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้ พอมิ พอกิน “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

๑.๓ เน้นการพัฒนาโดยใช้หลัก “ราชการรู้อะไร ประชาชนรู้อย่างนั้น” โดยที่ภาคราชการ เมื่อรับรู้หรือคิดจะทำอะไร จะต้องคิดเสมอว่า ประชาชนในพื้นที่จะได้ประโยชน์อะไรจากการดำเนินงานดังกล่าวบ้าง และที่สำคัญการดำเนินงานของหน่วยงาน/ส่วนราชการจะต้องโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

๒. เป้าหมายการทำงาน : มุ่งเน้น “การทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อให้งานสัมฤทธิ์ผล ประชาชนพึงพอใจ” โดยการปฏิบัติงานจะต้อง “รวดเร็ว ถูกต้อง ต่อเนื่อง และเป็นระบบ”

๓. กรอบการปฏิบัติงาน :

๓.๑ ยึดยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนรายสาขา/เฉพาะด้าน แผนปฏิบัติการเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรม และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๓.๒ ให้ความสำคัญกับแผนพัฒนาในทุกระดับ ได้แก่ แผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน (ยะลา นราธิวาส ปัตตานี) ,แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (ยะลา นราธิวาส ปัตตานี) ,แผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส, แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาชุมชน/หมู่บ้าน และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่

๔. แนวทางการดำเนินงานที่เน้นหนัก :

จังหวัดนราธิวาส เป็นประตูอาเซียนทางทิศตะวันออกของประเทศมาเลเซีย เชื่อมโยงไปยัง สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ประกอบด้วย ๑๓ อำเภอ ๗๗ ตำบล ๕๘๙ หมู่บ้าน ๑๒ เทศบาล ๗๒ อบต. ประชากร ๗๘๙,๖๘๑ คน มีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ปี ๒๕๕๙ เท่ากับ ๔๒,๑๑๐ ล้านบาท และมีผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว เท่ากับ ๖๑,๑๑๕ บาท/ปี มีด่านถาวร ๓ ด่าน มีมูลค่าการค้าชายแดนปีละประมาณ ๓,๕๐๐ - ๔,๐๐๐ ล้านบาท (ในปี ๒๕๖๐ มีมูลค่าการค้ารวม ๔,๒๓๘.๔๗ ล้านบาท แยกเป็นมูลค่าส่งออก ๑,๑๓๑.๕๒ ล้านบาท มูลค่านำเข้า ๓,๑๐๖.๙๕ ล้านบาท) มีการคมนาคมที่สะดวก มีท่าอากาศยานนราธิวาส ให้บริการบินตรงระหว่างจังหวัดนราธิวาสกับกรุงเทพฯ วันละ ๒ เที่ยวบิน มีผู้โดยสารปีละกว่า ๑๐๐,๐๐๐ คน มีผู้แสวงบุญไปประกอบพิธีฮัจญ์และพิธีฮัจญ์ ปีละหลายพันคน รวมทั้งยังมีทุนมนุษย์และทุนวัฒนธรรมที่มีอัตลักษณ์ของความเป็นมลายู ตลอดจนมีทุนทางทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ และยังได้รับโอกาสจากรัฐบาล กำหนดให้จังหวัดนราธิวาสเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนอีกด้วย จึงนับเป็นโอกาสสำคัญที่จะพัฒนาจังหวัดนราธิวาสอย่างก้าวกระโดด ซึ่งจะส่งผลต่อเศรษฐกิจและสังคมที่ดี และยังคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งนี้ ในห้วงที่ผ่านมา จังหวัดนราธิวาส ได้ร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดนราธิวาสอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังประสบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน มาเป็นระยะ ๆ ในโอกาสนี้ ผมขอชี้แจงแนวทางการดำเนินงานที่เน้นหนัก ตามลำดับ ดังนี้

๔.๑ นรา...ตามรอยพ่อ (ชีวิตพอเพียง เพื่อสุขเพียงพอ) : จังหวัดนราธิวาส ให้ความสำคัญกับ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ โดยจะเน้นหนักใน ๒ เรื่อง คือ

(๑) การพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดนราธิวาส อาทิ งานศิลปอาชีพ, การขยายผลโรงเรียนเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน, การดำเนินกิจกรรมทันตสาธารณสุข ภาวะทุพโภชนาการ ปัญหาหนองพวยในโรงเรียนพระราชดำริ, สนับสนุนการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำตามแนวพระราชดำริ, การสนองพระราชกระแสรับสั่งและการแก้ไขปัญหาให้แก่ราษฎร ที่ทุลแก่อ่าววฤฎีกา การจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมเทิดพระเกียรติ เป็นต้น

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : ศูนย์ประสานงานโครงการพิเศษจังหวัดนราธิวาส สำนักงาน จังหวัดนราธิวาส

หน่วยงานสนับสนุน : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทุกหน่วยงาน, ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส, สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส, สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส, สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส และอำเภอทุกอำเภอ

(๒) ส่งเสริมให้ประชาชนน้อมนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต : “คนไทยมีปัญหาพระราชาก็ทรงคิดหาทางแก้ไขโดยศาสตร์พระราชามา” มีคำกล่าวถึง “ศาสตร์พระราชามา” มานานหลายปีที่ผ่านมา เช่น ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน, ศาสตร์พระราชามาจากภูมามานานที่ ซึ่งในต่างประเทศต่างทราบว่าเป็นแนวคิดตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในความคิดแวบหนึ่งคนไทยนี้ช่างโชคดี ที่เจอปัญหาอะไร พระราชาของเราก็ดำเนินการแก้ไขไว้ให้มีคำถามว่า “คนไทยรู้จักศาสตร์ของพระราชามาแค่ไหน และเคยนำไปปฏิบัติกันหรือยัง” มาเริ่มต้นที่ตัวเรา และต่อไปก็ครอบครัว แล้วขยายออกวงกลางไปสู่สังคมและประเทศชาติในที่สุด ตัวอย่างปัญหาเช่น ทุกครั้งที่คนไทยมีปัญหา น้ำเสีย น้ำท่วม ดินถล่ม ไฟป่า พระองค์ท่านก็จะคิดศาสตร์มาแก้ไข เมื่อประเทศไทยฝนแล้งพระองค์ท่านก็มีศาสตร์ในการทำฝนเทียม หรือ ฝนหลวง ที่เรียกว่า “ฟากฟ้าลงภูผา ผ่านทุ่งนาสู่มหานที” เมื่อประชาชนชาว กทม. น้ำท่วม พระองค์ท่านก็คิดศาสตร์ที่ชื่อว่า “โครงการแก้มลิงที่คลองมกกะสัน” และปัญหาประการหนึ่งที่สำคัญของจังหวัดนราธิวาสที่ทรงพบเห็นคือปัญหาคุณภาพดินที่จะทำการเพาะปลูกไม่สามารถปลูกพืชได้ จึงมีพระราชดำริที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจาก

/พระราชดำริ...

พระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนาดินเปรี้ยวให้สามารถทำการเกษตรได้ เรียกโครงการนี้ว่า “การแก้งดิน” และความสำเร็จอีกมากมาย ยกตัวอย่าง ได้แก่ ๑) ธนาคารอาหารเป็นกิจกรรมจากกองทุนอาหารกลางวันแบบยั่งยืน ที่ประสบความสำเร็จอีกมากมาย ยกตัวอย่าง ได้แก่ ๑) ธนาคารอาหารเป็นกิจกรรมจากกองทุนอาหารกลางวันแบบยั่งยืน ให้เด็กนักเรียนทุกคนนำไปลงทุน เพื่อประกอบอาชีพทำการเกษตรและปศุสัตว์ขนาดเล็ก ๒) โรงเรียนพระดาบสจัดให้มีการสอนวิชาชีพ หลักสูตร ๑ ปี มุ่งให้สามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริง เสริมด้วยทักษะชีวิต ให้สามารถดำรงตนได้อย่างเหมาะสม ๓) กังหันชัยพัฒนา เป็นการเพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้ำ ลดกลิ่น น้ำไม่เน่าเสีย เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำได้ และ ๔) บริษัท ประชาธิปไตย รักสามัคคี จำกัด ดำเนินการตามรูปแบบ “วิสาหกิจเพื่อสังคม” บนกลไก “ประชาธิปไตย” ที่ไม่มุ่งเน้นผลกำไรจากการประกอบการ **การแก้ไขปัญหาด้วยศาสตร์พระราชที่สำคัญ** เช่น โครงการฝนหลวง จากพากฟ้าลงภูผา ผ่านทุ่งนาสู่มหานที, ฝายชะลอความชุ่มชื้น (Check Dam) หรือฝายแม้ว การปลูกหญ้าแฝก, เกษตรทฤษฎีใหม่, โครงการแก้มลิง, การใช้น้ำดีไล่น้ำเสีย, กังหันน้ำชัยพัฒนา และการบำบัดน้ำเสียโดยใช้จุลินทรีย์ เป็นต้น

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานสนับสนุน : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทุกหน่วยงาน, ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา, สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา, สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา, องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และอำเภอทุกอำเภอ

๔.๒ นคร...สะอาด (สิ่งแวดล้อมดี มีวินัย ใจสะอาด) : พัฒนาให้เป็นเมืองสิ่งแวดล้อมที่ดี เช่น การสร้างวินัย “รักษสะอาด”, การสร้างการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ (เจ้าภาพหลัก) การจัดการขยะทุกระดับ, การจัดการขยะ สารพิษ และของเสียอันตรายอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการรวมกลุ่มขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการร่วมลงทุนของภาคเอกชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะสนับสนุนการจัดการขยะที่ครบวงจร เป็นต้น นอกจากนี้ ยังจำเป็นต้องจัดสร้างพื้นที่ต้นแบบในการจัดการขยะ และส่งเสริมการพึ่งพาตนเองด้วยการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยจะเน้นหนักในเรื่องที่ต้องดำเนินการโดยเร่งด่วน ๓ เรื่อง คือ

(๑) การจัดการขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ : จังหวัดนครราชสีมาขยะ จำนวน ๕ ประเภท ได้แก่ ขยะมูลฝอยตกค้าง ขยะมูลฝอยชุมชนใหม่ที่เกิดขึ้น ของเสียอันตราย มูลฝอยติดเชื้อ และกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย แต่ปัญหาที่จำเป็นต้องเร่งดำเนินการ คือ การจัดการขยะมูลฝอย ซึ่งการจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกต้องนั้นจะต้องดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอน และเป็นระบบโดยจะต้องดำเนินการตั้งแต่การลดปริมาณการเกิดขยะ การเก็บรวบรวม การขนส่งขยะ ตลอดจนการกำจัดขยะอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (การฝังกลบ, การเผา, การทำปุ๋ยหมัก, การนำไปเลี้ยงสัตว์, และการคัดแยกขยะ) ดังนั้น การจัดการขยะมูลฝอยจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องขอความร่วมมือจากส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการร่วมมือกันจัดการขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพและครบวงจร

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : ๑. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

๒. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานสนับสนุน : ส่วนราชการ/หน่วยงานทุกหน่วยงานทุกหน่วยงาน อำเภอ สถานศึกษา สมาคม/สโมสร องค์กรภาคเอกชน ประชาสังคม ประชาชน และ อปท.ทุกแห่ง

(๒) จังหวัดสะอาด : จังหวัดจะเร่งดำเนินการรณรงค์และบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสริมสร้างสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อาทิ การลด การคัดแยก และการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ (๓R), การนำร่องรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกต้อง, การลดใช้ถุงพลาสติก และโฟม และส่งเสริมการใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยจะจัดให้มีการประกวด “อำเภอสะอาด” และ “องค์กรสะอาด” ขึ้น เพื่อติดตามและประเมินผลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน และเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ พร้อมเชิดชูเกียรติให้แก่อำเภอและองค์กรที่มีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนที่เป็นเลิศ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : ๑. ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา

๒. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

/หน่วยงาน...

หน่วยงานสนับสนุน : ส่วนราชการ/หน่วยงานทุกหน่วยงานทุกหน่วยงาน อำเภอ สถานศึกษา สมาคม/สโมสร องค์กรภาคเอกชน ประชาสังคม ประชาชน และ อปท.ทุกแห่ง

(๓) ชุมชนต้นแบบ “เมืองสวย น้ำใส ไร้มลพิษ” : จังหวัดจะเร่งรัดให้ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ดำเนินการจัดทำข้อมูลการสำรวจและประเมินสภาพของสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย รวมทั้งการประเมินปริมาณและการจัดการขยะมูลฝอยตกค้างผลักดันให้เกิดพื้นที่ต้นแบบที่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสม ตั้งแต่การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยต้นทาง การเก็บขน ขยะมูลฝอยแบบแยกประเภท และการกำจัดขยะมูลฝอยแบบถูกต้อง ตลอดจนผลักดันให้เกิดศูนย์รวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชนประจำจังหวัดขึ้น โดยจะจัดให้มีการประกวดชุมชนต้นแบบ “เมืองสวย น้ำใส ไร้มลพิษ” เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเชิงพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพและเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ และกำลังใจในการปฏิบัติงาน

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : ๑. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส
๒. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส

หน่วยงานสนับสนุน : นายอำเภอทุกอำเภอ และ อปท.ทุกแห่ง

๔.๓ นรา...สะดวก (ดูแล ใส่ใจ พร้อมให้บริการ) : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม และระบบโลจิสติกส์ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ยกย่องมาตรฐานการอำนวยความสะดวกทางการค้าชายแดนสู่ระดับสากล ให้ความสำคัญกับความทันสมัย การสร้างจุดบริการ WIFI สาธารณะทั่วทุกพื้นที่ พัฒนาระบบฐานข้อมูลสำคัญเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึง พัฒนาศักยภาพด้านการตลาดและการค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เชื่อมโยงการค้ากับประเทศ อาเซียน และนานาชาติบนโลกออนไลน์ พัฒนาห้องเรียนดิจิทัลในโรงเรียนต้นแบบ พัฒนาสถานบริการสาธารณสุขให้มีสมรรถนะสูง มีระบบการบริการที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการใช้อินเทอร์เน็ตในชุมชนเพื่อชุมชน เพิ่มโอกาสให้กับประชาชน ให้สามารถเข้าถึง บริการที่มีคุณภาพของรัฐ กระจายการบริการด้านการศึกษาที่มีคุณภาพให้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น การขยายการจัดการศึกษาทางไกลโดยใช้โครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลและขาดแคลนครูผู้สอน และสร้างระบบการสื่อสารการท่องเที่ยว และการประชาสัมพันธ์ และโฆษณา เชิงรุกผ่านระบบดิจิทัล โดยจะเน้นหนักใน ๒ เรื่อง คือ

(๑) การบริการประชาชน : จังหวัดจะเน้นย้ำให้ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีงานบริการประชาชน จะต้องให้บริการประชาชนตามมาตรฐานการให้บริการ กล่าวคือ การให้บริการด้วยความสนใจ (การต้อนรับอย่างอบอุ่น การให้เกียรติประชาชน ประชาชนมีความสำคัญ และฟังประชาชนพูดและสนับนัยน์ตาด้วย) **ใส่ใจ** (การเอาใจใส่ในการให้บริการอย่างเท่าเทียม ไม่แสดงออกอย่างเหยียดหยามเยิ่นชา และติดตามเรื่องของประชาชนจนสำเร็จ) **ตั้งใจ** (การมั่นใจในความถูกต้อง สมบูรณ์ การจัดบริการให้ตรงเวลา และบริการให้ประชาชนรู้สึกคุ้มค่า) **เต็มใจ** (การสร้างเชื่อมั่นแก่ประชาชนว่าจะเป็นการที่ ได้รับประโยชน์สูงสุด และต้องให้ความร่วมมือในการตอบสนองความต้องการ) **จริงใจ** (การแสดงออกถึงบริการที่น่าเชื่อถือ เชื่อใจได้ มีความ รับผิดชอบในงานบริการ และให้บริการอย่างซื่อตรงและเป็นธรรม) **เข้าใจ** (มีความรู้ในการให้บริการอย่างแท้จริง มุ่งถึงบริการที่มี คุณภาพสูง และต้องให้บริการอย่างถูกต้อง) **รู้ใจ** (ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ถูกต้องและ ดำเนินการอย่างรวดเร็ว) **และมีน้ำใจ** (การให้ความช่วยเหลืออย่างเอื้ออาทร ให้ประชาชนได้รับ คำแนะนำอย่างถูกต้องเพื่อประกันไม่ให้เกิดความยุ่งยากเสียหายและให้ประชาชนได้รับประโยชน์ทั้งด้าน คุณภาพและปริมาณอย่างครบถ้วน) โดยพื้นฐานสำคัญในการเป็นผู้ให้บริการ จะต้องสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน รู้หลักการบริการ และเอาใจใส่ในการบริการ ทั้งนี้ **การบริการที่ดี**ประชาชนต้องมาก่อนเสมอ ประชาชนถูกเสมอไม่ว่าประชาชนจะพูดจะทำอย่างไรต้องไม่โต้แย้งเพื่อยืนยันว่าประชาชนผิด และให้บริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส เพื่อให้ประชาชนรู้สึกอบอุ่นสบายใจ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

หน่วยงานสนับสนุน : ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีงานบริการประชาชน

(๒) การพัฒนาบริการสาธารณะ : จังหวัดจะเร่งรัดพัฒนา “บริการสาธารณะ” (Public Service) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่อยู่ในความอำนาจการของรัฐ และถือเป็นภาระหน้าที่ของรัฐที่ต้องจัดทำเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยรวม (Public interest) โดยจัดระเบียบสังคม รักษาความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยให้ประชาชนและสังคม (การรักษาความมั่นคงปลอดภัย การอำนวยความสะดวก การศึกษา การสาธารณสุข การสงเคราะห์ ฯลฯ) และจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตเพื่อให้ประชาชนมีมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ดี (ไฟฟ้า น้ำประปา ถนน/สะพาน การขนส่งคมนาคม ฯลฯ) รวมถึงการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในภาคอุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและบริการ อาทิ แหล่งเงินทุน อุปกรณ์เทคโนโลยีขั้นสูง กิจการไฟฟ้า การสื่อสาร การคมนาคม เป็นต้น

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส

หน่วยงานสนับสนุน : ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง

๔.๔ นรา...สบาย (เศรษฐกิจสมดุล อบอุ่นทุกครัวเรือน) : สร้างอาชีพเสริมแก่เศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อเพิ่มศักยภาพในด้านการผลิต การระดมทุน การบริหารจัดการและการตลาดให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน สร้างงานสร้างอาชีพแก่ผู้ด้อยโอกาส คนยากจน คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่เสียเปรียบทางสังคมเพื่อเพิ่มรายได้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและพึ่งตนเองได้ พัฒนาผู้ประกอบการที่มีความเข้มแข็งสู่เศรษฐกิจการแข่งขัน ๔.๐ ส่งเสริมการนำวิถีชุมชนตามอัตลักษณ์ที่ดี และโดดเด่นมาผสมผสานกับการท่องเที่ยว การบริการ การสหกรณ์ และการกีฬา เพื่อเพิ่มมูลค่าด้านเศรษฐกิจ และยกระดับคุณภาพของการท่องเที่ยวแบบครบวงจร ให้ได้มาตรฐานนานาชาติและเชื่อมโยงกับระบบดิจิทัล โดยจะเน้นหนักใน ๒ เรื่อง คือ

(๑) ส่งเสริมเศรษฐกิจมหภาค : จังหวัดจะเร่งดำเนินการพัฒนาศักยภาพตลาดกลาง การเกษตรเพื่อการส่งออกจังหวัดภาคใต้ชายแดน เพื่อให้เป็นศูนย์รวมและกระจายสินค้าการเกษตร และเพื่อให้เกิดความสะดวกในการขนส่งสินค้ารวมทั้งจัดให้มีสถานที่กลางในการจำหน่ายผลผลิตด้านการเกษตร ในระดับพื้นที่ และสนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์จากอาคารศูนย์จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) และอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวบริเวณด่านพรมแดนสุโงโกะ-ลก ซึ่งปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ สำหรับเป็นพื้นที่ร้านค้าปลอดอากร รวมทั้งการพัฒนาพื้นที่เป้าหมาย “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส” ในพื้นที่ ๕ ตำบล ๕ อำเภอ ได้แก่ ๑) ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส ๒) ตำบลละหาร อำเภอเมือง ๓) ตำบลสุโงโกะ-ลก อำเภอสุโงโกะ-ลก ๔) ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ และ ๕) ตำบลโล๊ะจูด อำเภอแว้ง และพัฒนาเมืองสุโงโกะ-ลก เป็นเมืองต้นแบบการค้าชายแดนระหว่างประเทศ ตามโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สำนักงานจังหวัดนราธิวาส

หน่วยงานสนับสนุน : ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอ ภาคเอกชน และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง

(๒) ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก : “เศรษฐกิจฐานราก” คือ ระบบเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่นที่สามารถพึ่งตนเอง มีการช่วยเหลือเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน มีคุณธรรม และเป็นระบบเศรษฐกิจที่เอื้อให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ ในพื้นที่ ทั้ง สังคม ผู้คน ชุมชน วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน นอกจากนี้เศรษฐกิจฐานรากจะต้องมีแนวทางการพัฒนาและการจัดการโดยชุมชนท้องถิ่นให้ครบวงจรมากที่สุด มีการสร้างทุนและกองทุนที่เข้มแข็ง มีการผลิตพื้นฐาน การแปรรูป การบริการ การตลาด การผลิตอาหาร และความจำเป็นพื้นฐานต่างๆ สำหรับคนในพื้นที่อย่างพอเพียง และพัฒนาเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม หรือเป็นธุรกิจของชุมชน โดยจังหวัดจะเร่งดำเนินการในการสร้าง/เพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ อาทิ การส่งเสริมอาชีพ การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน การส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ส่งเสริม OTOP นวัตกรรม การส่งเสริมอาชีพ ให้กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และส่งเสริมให้ประชาชนใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต เป็นต้น

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : ๑. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
๒. สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส

หน่วยงานสนับสนุน : ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอ ภาคเอกชน และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง

๔.๕ นรา...ปลอดภัย (ทุกแห่ง คนปลอดภัย) : เสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน และชุมชนเมืองในการจัดการตนเองให้มีความปลอดภัย และมีความมั่นคงในพื้นที่ การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย อาหารปลอดภัย การยกระดับมาตรฐานสินค้าต่างๆ ให้ได้มาตรฐาน เช่น อย., ฮาลาล, GMP เป็นต้น การพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพระดับชุมชนที่มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางธรรมชาติ และความหลากหลายของระบบนิเวศน์ ป่าเขา ชายฝั่งและทะเล การจัดการปัญหาทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งการกัดเซาะชายฝั่ง/ตลิ่ง ภัยพิบัติ และอุบัติเหตุ การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทูตทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน การเสริมสร้างความปรองดองของคนในพื้นที่ โดยปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมของศาสนาและสร้างความรู้ความเข้าใจของการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่างและความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยจะเน้นหนักการดำเนินงานใน ๒ เรื่อง คือ

(๑) การแก้ไขปัญหาเสพติด : จังหวัดนราธิวาสต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อดำเนินการตามยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในระดับพื้นที่ โดยที่ผ่านมามีดำเนินการกวาดล้างยาเสพติดเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งก็ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดหลายกิจกรรมด้วยกัน แต่ปัญหาเสพติดในภาพรวมของจังหวัดยังมีแนวโน้มเพิ่มความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งมีปัจจัยอื่นๆ เป็นตัวเสริม เช่น เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนใต้ วิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม (ยากจน ว่างาน มีการศึกษาต่ำ) ล้วนส่งผลต่อสถานการณ์ยาเสพติดทั้งสิ้น ประกอบกับจังหวัดนราธิวาสเป็นแหล่งพักพิง เพื่อนำไปจำหน่ายต่อจังหวัดและประเทศใกล้เคียง ดังนั้น ปัญหาเสพติดเป็นปัญหาที่มีความรุนแรง และเป็นปัญหาที่สำคัญระดับต้นๆ ที่ประชาชนต้องการให้จังหวัดนราธิวาสแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน เนื่องจากส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความสงบสุขของประชาชนในพื้นที่ หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ การแพร่ระบาดของยาเสพติดจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น จากผลสถิติการจับกุมที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าความรุนแรงของปัญหาเสพติดได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยสำคัญส่วนหนึ่งมาจากพลังแผ่นดินทุกภาคส่วนยังไม่เข้มแข็งพอ ที่จะผนึกกำลังเป็นวาระของคนในพื้นที่ ที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหา จนนำไปสู่ชัยชนะอย่างยั่งยืน รวมทั้งจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจภายในประเทศที่ส่งผลทำให้ผู้คนส่วนหนึ่งตกเป็นเหยื่อของยาเสพติด ควบคู่กับปัจจัยจากภายนอกประเทศที่ยังคงส่งผลทำให้ปัญหาการผลิต และนำเข้ายาเสพติดยังคงเป็นปัญหาสำคัญ จังหวัดจึงจำเป็นต้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาเสพติดทั้งด้านการป้องกัน การปราบปราม และการบำบัดฟื้นฟู

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดจังหวัดนราธิวาส

หน่วยงานสนับสนุน : ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอ ภาคเอกชน และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง

(๒) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการรักษาความสงบเรียบร้อย : ปัญหาสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๗ ถึงปัจจุบัน ได้สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินทั้งทางราชการและประชาชนเป็นจำนวนมาก ทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว หวาดระแวงไม่ไว้วางใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและทบทวนทางยุทธวิธีให้แก่กองกำลังประจำถิ่นและกำลังภาคประชาชนในพื้นที่ การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้นำหมู่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) (หมู่บ้านปกติ และหมู่บ้าน อพป.) การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการอำเภอ และการจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ / อำเภอเคลื่อนที่ การส่งเสริมการกีฬา นำไปสู่การพัฒนาพื้นที่ทุกมิติ การขับเคลื่อนการพัฒนาความร่วมมือการแก้ไขปัญหาชายแดนและการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดนราธิวาสกับประเทศกลุ่มอาเซียน แสวงหาความร่วมมือกลุ่มสตรี กลุ่มผู้นำศาสนา และการพัฒนา

ศักยภาพการปกครองท้องถิ่น ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการรักษาความสงบเรียบร้อย โดยการดำเนินงานที่ผ่านมาประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งพิจารณาจากตัวชี้วัดการประเมินร้อยละหมู่บ้าน / ชุมชน / พื้นที่ไม่สังกัดชุมชนในเขตเทศบาลที่ไม่มีกรก่อเหตุรุนแรงสูงกว่าร้อยละ ๙๐ และภาพรวมของสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสมีแนวโน้มที่ดีขึ้นโดยพิจารณาจากสถิติเหตุการณ์ลดลงเป็นลำดับตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ เป็นต้นมา ประชาชนให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ และเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลหมู่บ้าน/ชุมชน ตำบล ของตนเองมากขึ้น โดยในเขตชุมชนเมืองมีการรวมกลุ่มอาสาสมัครต่างๆ มาร่วมกันดูแลพื้นที่ชุมชนของตนเอง ในระดับตำบล หมู่บ้าน มีชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.) และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ดูแล ตำบล หมู่บ้าน และภาพรวมการลงทุนในธุรกิจต่างๆ มีแนวโน้มขยายตัวดีขึ้น ทั้งธุรกิจขนาดเล็ก ร้านขายสินค้า ตลาดนัด ถนนคนเดิน ฯลฯ จะมีประชาชนมาออกร้านหรือทำการค้าขายกันมากมาย ในส่วนของธุรกิจการลงทุนขนาดใหญ่ ได้มีผู้ประกอบการจากในและนอกพื้นที่ให้ความสนใจที่จะเข้ามาลงทุนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสโดยเฉพาะพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ปัญหาการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ยังคงเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อการพัฒนาพื้นที่ในทุกๆ ด้าน จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินกิจกรรมพัฒนาและแก้ไขปัญหาในมิติด้านความมั่นคงดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาและเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่เน้นหนักในเรื่องกลไก “ประชารัฐ” จังหวัดนราธิวาส จึงได้อาศัยกลไก “ประชารัฐ” เป็นกลไกหลักในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาและแก้ไขปัญหาในมิติด้านความมั่นคงในพื้นที่ต่อไป

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส

หน่วยงานสนับสนุน : ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอ ภาคเอกชน

และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง

๔.๖ นรา...แบ่งปัน (คนนรา...ทุกวัย ร่วมใจแบ่งปัน) : เน้นการสร้างโอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ คนยากจน เยียวยาและพื้นที่ผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได้ อาทิ การให้ความช่วยเหลือทางสังคม การใช้กลไกประชารัฐในการร่วมดูแล และส่งเสริมการเลี้ยงดูในครอบครัวที่เน้นการฝึกเด็กให้รู้จักการพึ่งพาตัวเอง มีความซื่อสัตย์ มีวินัย มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังต้องสร้างสังคมแห่งคุณธรรม และสังคมแห่งความเกื้อกูลเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน การส่งเสริมผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ พัฒนาดตนเองสู่แรงงานภาคบริการ และแรงงานในพื้นที่เพื่อการสร้างคุณค่าในชีวิตตนเอง ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กทุกช่วงวัย การดูแลนักเรียนยากจน ที่อาศัยในพื้นที่ห่างไกล คนพิการ กลุ่มติดเตียง ผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบในพื้นที่ ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี การพัฒนาเยาวชนให้เป็นเยาวชนอัจฉริยะในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ให้เป็นคนเก่ง คนดี มีความรู้ คู่คุณธรรม เพื่อพัฒนาเมืองนราในอนาคต และปลูกฝังสร้างสำนึกรักบ้านเกิดรวมถึง การให้โอกาสในการเรียนรู้และเติบโตอย่างต่อเนื่องในรูปแบบของทุนการศึกษา โดยจะเน้นหนักการดำเนินงานใน ๒ เรื่อง คือ

(๑) การใช้กลไกประชารัฐมาเป็นกรอบในการทำงาน : เน้นการใช้กลไก “ประชารัฐ”

ในการร่วมกันดูแล และช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ คนยากจน เยียวยาและพื้นที่ผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได้ และสร้างสังคมคุณธรรมและสังคมแห่งการเกื้อกูลเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส

หน่วยงานสนับสนุน : ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอ สำนักงานเหล่า

กาชาดจังหวัดนราธิวาส ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม องค์กร มูลนิธิ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง

(๒) การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากจนแต่เรียนดี และเด็กอัจฉริยะในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ : เมื่อปี ๒๕๕๘ จังหวัดนราธิวาสได้ร่วมกับมูลนิธิพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมนักเรียนเก่าวิชาวุฒิชัย และองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน สมาคม มูลนิธิ และประชาชนทั่วไป จัดตั้งกองทุนการศึกษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เพื่อชาวนราธิวาสขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการส่งเสริมการศึกษาของประชาชน และเพื่อส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนนราธิวาส ที่เรียนดี มีความรู้ความสามารถ มีความประพฤติดี

/แต่ขาดแคลน...

แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา หรือระดับที่สูงขึ้น โดยจังหวัดได้มอบทุนการศึกษา มาเป็นระยะ ๆ และในโอกาสต่อไป จังหวัดจะส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อหาเงินสมทบกองทุนการศึกษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าเพื่อชาวนราธิวาส อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีทุนการศึกษาเพียงพอสำหรับการส่งเสริม ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และการสนับสนุนเยาวชนอัจฉริยะในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ให้เป็นคนเก่ง คนดี มีความรู้ คู่คุณธรรม เพื่อพัฒนาเมืองนราในอนาคตต่อไป

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : ๑. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส

๒. สำนักงานคลังจังหวัดนราธิวาส

หน่วยงานสนับสนุน : ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอ ภาคเอกชน องค์กรมูลนิธิ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง

๔.๗ นรา...รักสามัคคี (สามัคคี คือพลัง) : การเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ,ปลูกฝังค่านิยม ๑๒ ประการ ,สร้างความรักความสามัคคีของ คนนราธิวาส โดยน้อมนำแนวทางพระราชทาน "รู้ รัก สามัคคี" มาสนับสนุนการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธี การวางตัวเป็นกลาง ยึดความถูกต้องและผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ และยอมรับในความเห็นที่แตกต่างที่ อาจเกิดขึ้นได้ในสังคมประชาธิปไตย รวมถึง ส่งเสริมการจัดกิจกรรม “ศาสนิกสัมพันธ์” โดยการจัดเวทีพบปะ พูดคุย เยี่ยมเยียนประชาชน ผู้นำศาสนา และข้าราชการ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและเกิดความสามัคคีของประชาชนชาวนราธิวาสทุกกลุ่มทุกระดับ การสร้างสุขด้วยกีฬา และนันทนาการ อาทิ การออกกำลังกาย การเล่นกีฬาพื้นฐาน กีฬามวลชน และกีฬาพื้นบ้าน ส่งเสริมการจัดการแข่งขัน กีฬาในระดับประเทศและนานาชาติ และพัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศทุกมิติอย่างเป็นระบบ โดยจะเน้นหนักการ ดำเนินงาน ใน ๓ เรื่อง คือ

(๑) ส่งเสริมการเทิดทูนและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน : จังหวัดจะส่งเสริมการจัด กิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมการเทิดทูนและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน เช่น กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติใน ตอนเช้าทุกวันจันทร์ กิจกรรมเกี่ยวกับประเพณีและวันสำคัญของไทย เช่น กิจกรรมประกวดมารยาทไทย กิจกรรม ลูกเสือเนตรนารี และกิจกรรมการอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาไทย กิจกรรมวันสงกรานต์ กิจกรรมวันมาฆบูชา กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา เป็นต้น การเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา เช่น ทำบุญใส่บาตร ฟังธรรมทุกวันพระ วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันมาฆบูชา เป็นต้น การจัดกิจกรรมเพื่อให้แสดงความจงรักภักดีในวันสำคัญต่างๆ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันแม่ วันพ่อ วันจักรี โดยสามารถทำได้โดยปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ทำดีถวาย ในหลวง ปลูกฝังให้นาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในวิถีชีวิต ฝึกให้ยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ เพลงสรรเสริญ พระบารมี แสดงความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ เป็นต้น การไปทัศนศึกษาที่แหล่งเรียนรู้ต่างๆ การปฏิบัติตน ที่เหมาะสม และการร่วมกิจกรรมในสถานที่นั้นๆ ตัวอย่างของแหล่งวัฒนธรรมในชุมชนที่ใกล้ตัว เช่น วัด ตลาด พิพิธภัณฑสถาน ภัตตาคาร โบสถ์คริสต์ โบราณสถาน โบราณวัตถุ เป็นต้น และการเทิดทูนด้วยเพลง โดยศึกษาความหมาย ความสำคัญของสัญลักษณ์ที่แสดงความเป็นไทย และปฏิบัติตนได้ถูกต้อง ได้แก่ ธงชาติ เพลงชาติ พระพุทธรูป พระ บรมฉายาลักษณ์ เอกลักษณ์อื่นๆ เช่น แผนที่ประเทศไทย ประเพณีไทย อาหารไทย (ที่ต่างชาติดียกย่อง เช่น ต้มยำกุ้ง ผัดไทย) ที่มีความภาคภูมิใจ และมีส่วนร่วมที่จะอนุรักษ์ไว้ ผ่านเนื้อเพลง และฝึกร้องเพลงต่างๆ เช่น เพลงชาติ เพลง สรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีมหาราชา เพลงความฝันอันสูงสุด เพลงแผ่นดินของเรา เพลงต้นตระกูลไทย เพลงรัก กันไว้เถิด เพลงสยามานุสติ เพลงลอยกระทง เพลงส้มตำ เป็นต้น

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : ๑. สำนักงานจังหวัดนราธิวาส

๒. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส

หน่วยงานสนับสนุน : ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอ ภาคเอกชนภาค ประชาสังคม องค์กร มูลนิธิ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง

(๒) การน้อมนำแนวทางพระราชทาน “รู้ รัก สามัคคี” มาสนับสนุนการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธี : รู้รักสามัคคีนำมาซึ่งความปรองดองสมานฉันท์ : จากพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ว่า “รู้ รัก สามัคคี” มีความหมายอันยิ่งใหญ่ต่อความสงบในบ้านเมือง หากคนไทยทุกคนนำพระราชดำรัส “รู้ รัก สามัคคี” ซึ่งมีคุณค่ามี ความหมายลึกซึ้ง และสามารถปรับใช้ได้กับทุกยุคทุกสมัยมาเป็นแนวทางปฏิบัติประเทศชาติก็จะเกิดความสงบประชาชนในชาติก็จะมี ความปรองดองสมานฉันท์ นัยสำคัญของพระราชดำรัส “รู้ รัก สามัคคี” ประกอบไปด้วยคำ ๓ คำ ที่มีความหมายเกี่ยวเนื่องการ ดังนี้

“รู้” คือ การที่เราลงมือทำสิ่งใดนั้นจะต้องรู้เสียก่อน รู้ถึงปัจจัยทั้งหมด รู้ถึงปัญหา และรู้ถึงวิธีแก้ปัญหา

“รัก” คือ ความรักเมื่อเรารู้ครบถ้วนกระบวนการแล้วจะต้องมีความรัก การพิจารณาที่จะเข้าไปลงมือปฏิบัติแก้ไขปัญหาได้นั้นคือการสร้างฉันทะ

“สามัคคี” คือ การที่จะลงมือปฏิบัติควรคำนึงเสมอว่าเราจะทำงานคนเดียวไม่ได้ต้องร่วมมือร่วมใจกันเป็นองค์การเป็นหมู่คณะ จึงจะมีพลังเข้าไปแก้ปัญหาให้ลุกล่วงไปได้ด้วยดี

“รู้ รัก สามัคคี” จะเป็นปัจจัยที่ทำให้คนในสังคมสามารถกลับมาอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ จากปัญหาความขัดแย้งของคนไทยตั้งแต่ในอดีตจนมาถึงปัจจุบัน ปัญหาพื้นฐานในสังคมไทยคือความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม อันเป็นเงื่อนไขที่ทำให้เกิดความแตกต่างทางความคิดจนกลายเป็นความขัดแย้งในสังคมที่มีความรุนแรงขึ้นมาตามลำดับ สิ่งที่จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวคือการสร้างบรรยากาศแห่งการปรองดองด้วยการเปิดพื้นที่ให้ทุกฝ่ายได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมมือกันสร้างความปรองดองบนพื้นฐานของความจริงใจและจริงใจ การสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติโดยน้อมนำแนวทางพระราชทาน “รู้ รัก สามัคคี” เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาของชาติด้วยสันติวิธี การวางตัวเป็นกลางยึดความถูกต้องและผลประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญในการสร้างความสามัคคีนั้นต้องสร้างและเกิดจากตนเองเป็นประการสำคัญก่อนที่จะเกิดกับผู้อื่นและต้องยอมรับในความเห็นที่แตกต่างที่อาจเกิดขึ้นได้ในสังคมประชาธิปไตย

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส

หน่วยงานสนับสนุน : ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอ ภาคเอกชนภาคประชาสังคม องค์กร มูลนิธิ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง

(๓) ส่งเสริมการจัดกิจกรรม “ศาสนิกสัมพันธ์” : จังหวัดจะส่งเสริมการจัดกิจกรรม “ศาสนิกสัมพันธ์” อย่างต่อเนื่อง โดยการจัดเวทีพบปะ พูดคุย เยี่ยมเยียนประชาชน ผู้นำศาสนา และข้าราชการ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและเกิดความสามัคคีของประชาชนชาวนราธิวาสทุกกลุ่มทุกระดับ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : ๑. ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส

๒. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส

หน่วยงานสนับสนุน : ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอ ภาคเอกชนภาคประชาสังคม องค์กรศาสนา มูลนิธิ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง

๕. การบริหารราชการ

๕.๑ น้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานและประยุกต์เป็นหลักสำคัญในการดำเนินงานแก้ไขปัญหา กล่าวคือ จะต้องมีความ “เข้าใจ” พี่น้องประชาชน รวมทั้งความเป็น อุดมการณ์ของพื้นที่ “เข้าถึง” พี่น้องประชาชนทุกระดับ ลงไปตรวจเยี่ยมเยียนสอบถามปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนถึงหมู่บ้าน/ชุมชน ตลอดจน “พัฒนา” เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน/ชุมชนให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนให้มากที่สุด และประชาชนมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ

๕.๒ นำหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ๒๓ ข้อ มาเป็นกรอบในการบริหารราชการ (ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ, ระเบิดจากข้างใน, แก้ปัญหาที่จุดเล็ก, ทำตามลำดับขั้น, ภูมิสังคม, องค์กรรวม, ไม่ติดตำรา, ประหยัด เรียบง่ายได้ประโยชน์สูงสุด, ทำให้ง่าย, การมีส่วนร่วม, ประโยชน์ส่วนรวม,

/บริการ...

บริการรวมที่จุดเดียว, ทรงใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ, ใช้ธรรมชาติปราบธรรมชาติ, ปลุกป่าในใจคน, ขาดทุนคือกำไร, การพึ่งตนเอง, พออยู่พอกิน, เศรษฐกิจพอเพียง, ความซื่อสัตย์ สุจริต จริ่งใจต่อกัน, ทำงานอย่างมีความสุข, ความเพียร : พระมหาชนก และ รู้ รัก สามัคคี)

๕.๓ ยึดหลักธรรมาภิบาล การจัดซื้อจัดจ้างทุกโครงการ ต้องให้เป็นไปอย่างเปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน หากดำเนินการไม่โปร่งใส ต้องดำเนินการทางวินัยและทางอาญา อย่างเด็ดขาด

๕.๔ มอบอำนาจให้แก่องค์ผู้ว่าราชการจังหวัด และปลัดจังหวัด เพื่อกำกับดูแลพื้นที่อำเภอ

๕.๕ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ : ยึดหลักความรู้ ความสามารถ และระบบคุณธรรม รวมถึงการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

๕.๖ พัฒนาระบบฐานข้อมูล และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นระบบ ทันสมัย รวดเร็ว ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ นโยบาย แนวทาง และจุดเน้นหนักในการพัฒนาจังหวัดนราธิวาส จะเป็นกรอบหลักที่ใช้ในการทำงานของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามโอกาส และความเหมาะสม โดยจะมีการแต่งตั้งคณะทำงานฯ ขึ้น เพื่อขับเคลื่อน “๗ วาระ นราน่าอยู่ อย่างยั่งยืน” ไปสู่เป้าหมาย ภายใต้นโยบายของรัฐบาลที่จะ “ไม่ทิ้งใคร ไว้ข้างหลัง” และนำพาจังหวัดไปสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ต่อไป
